



# Library News

<http://www.arc.nrru.ac.th>

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แหล่งเรียนรู้ทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล ล้ำเลิศในคุณภาพบริการ สานความรู้อิสระชุมชน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 43 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

## ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวจรรยาพร จันทรธรม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุม “โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน

## ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บข้อมูลรายการวัสดุดิจิทัลคอลเลกชันประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวกอบแก้ว บุณกลาง พร้อมด้วยนางสาวขลธิษา ดินขุนทด บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลรายการวัสดุดิจิทัลคอลเลกชันประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Thai Digital Collection) โดย สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลรายการวัสดุดิจิทัลคอลเลกชันประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรับรู้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจ ที่ตรงกันถึงวิธีการลงรายการและการใช้งานโปรแกรม DCMS การจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งานร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

### มุมหนังสือใหม่

#### อีเก็งดวงกลม



“เมื่อลมหนาวเริ่มพัดวอวย  
ข้าวเปลือกนอนอ่อนอยู่ในทุ่ง  
ดอกจาน ดอกกุ่ม บานเต็มทุ่ง  
ฤดูกาลแห่งความรื่นรมย์  
จึงเริ่มขึ้นชาน” หนังสือที่น่าเสนอเรื่องราวการดำเนินชีวิต  
ที่สอดคล้อง กับธรรมชาติของพุ่มชนบทภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ในช่วงต้นข้าวเจริญเติบโตที่รอการเก็บเกี่ยว  
จนถึงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข



#### ชนบทไทย

เกษตรกรรมระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน

หนังสือ “ชนบทไทย : เกษตรกรรมระดับกลาง  
และแรงงานไร้ที่ดิน” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้  
พร้อมนำเสนอความจริง เกี่ยวกับชนบทไทย  
ในภาคเกษตรกรรม ที่มีการแนะนำพัฒนา  
ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย พร้อมทั้งทวิเคราะห์  
ทิศทางเกษตรกรรมของไทย และแนวโน้มแรงงานของภาคเกษตรที่จะเป็น  
ชนเผ่าแรงงานต่างชาตินานาชาติ และมีแนวโน้มการใช้เครื่องจักรกลใน  
การเกษตรมากขึ้นด้วย

#### เจ้าแห่งการขาย



รวมเรื่องราวประสบการณ์ “ขาย”  
และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ  
ในการขายของสุดยอดนักขาย  
ระดับโลกเอาไว้ถึง 80 คน  
แต่ละหัวข้อประกอบด้วยเรื่องราว  
แห่งประสบการณ์จริงและเทคนิค

ที่สร้างตำนานความสำเร็จที่น่าจดจำของนักขายชั้นนำ  
เหล่านี้ เนื้อหาแต่ละหัวข้อล้ำลึกพันพืดด้วยภาษาง่าย ๆ  
เหมือนได้นั่งคุยกับพี่ที่นำทางเหล่านั้นด้วยตนเอง

# บุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานฯ

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย นางสาวนาตยา ศิริกับ นางบุญนาค ศรีบุญ และนางสาววารุณี คุ้มบัว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการอบรมให้ความรู้ เรื่อง KAIZEN ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารที่สำคัญของญี่ปุ่น เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุง โดยเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนในองค์กรร่วมกัน นอกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการศึกษาดูงานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท แอลอี ฮิลิกเกอร์อิมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป



## สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 7 และอาคาร 23

ด้วยสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการปรับปรุงอาคาร 7 และอาคาร 23 เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 4 พฤษภาคม 2556 ซึ่งระหว่างที่มีการปรับปรุงอาคาร สำนักวิทยบริการฯ จะยังคงให้บริการตามปกติ โดยจะงดให้บริการเฉพาะจุดที่มีการปรับปรุงเท่านั้น

สำนักวิทยบริการฯ ต้องขออภัยมายังท่านผู้ใช้บริการทุกท่านในความไม่สะดวกครั้งนี้ สำหรับท่านผู้ใช้บริการท่านใด ที่ประสบปัญหาในการเข้าใช้บริการ หรือ ต้องการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในจุดที่มีการปรับปรุง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ จะได้ช่วยเหลือ หรือ แนะนำช่องทาง วิธีการใช้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการต่อไป

## กำหนดการให้บริการนอกเวลาราชการ (ภาคค่ำ)

ตามที่สำนักวิทยบริการฯและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ในภาคเรียนที่ 2/2555 จะสิ้นสุดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 และจะเปิดให้บริการล่วงเวลาอีกครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2556 โดยจะแจ้งวัน-เวลาให้ทราบอีกครั้ง โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ [www.arc.nrru.ac.th](http://www.arc.nrru.ac.th).

